

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND
TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN

HỌ VÀ TÊN: NGÔ TRẦN NGỌC QUỐC

Sinh ngày: 30/08/1972

Chức vụ: Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Du lịch Tỉnh Tây Ninh, Giám Đốc Công ty TNHH TM DV VT XNK Trần Quốc.

Nơi công tác: Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam Tỉnh Tây Ninh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Được sự giới thiệu của cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú, sự quan tâm tạo điều kiện của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Sau ba lần hiệp thương tôi đã được xem xét có tên trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là niềm vinh dự lớn lao của bản thân tôi vì đã được nhân dân cử tri hai lần giao trọng trách tham gia ứng cử vào cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra. Đồng thời, là cơ hội để bản thân tôi tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành người đại biểu dân cử để góp phần giải quyết, thúc đẩy những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và nếu được tin nhiệm bầu trúng cử tôi xin hứa quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thường xuyên đi thực tế xuống cơ sở quần chúng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân cử tri tại đơn vị bầu cử cũng như cử tri trên địa bàn tỉnh, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, tiếp thu, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của nhân dân cử tri nơi mình ứng cử. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động đại biểu của mình. Sau mỗi kì họp có trách nhiệm thông báo, phổ biến lại nội dung tinh thần Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân đối với cử tri để cùng quan tâm tổ chức thực hiện. Đảm bảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân phải đi vào cuộc sống thực tiễn của cử tri trên tinh thần “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bản thân ra sức, trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy Đảng. Chính quyền địa phương sớm ban hành những chủ trương chính sách, giải pháp tích cực có lợi cho nhân dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập còn tồn tại trong nhiệm kỳ Hội Đồng Nhân Dân vừa qua, để tiếp tục tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân cử tri đối với Đảng và Nhà Nước.
2. Khi đã nhận được phản ánh của người dân như: Đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc các yêu cầu khác phải có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra, thu thập củng cố chứng cứ khách

quan kịp thời chuyển đến cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, sớm có thông báo kết quả cụ thể cho người có yêu cầu giải quyết đơn, thư đúng thời hạn, thời hiệu quy định pháp luật. Đối với những trường hợp chưa được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật thì tiếp tục đeo bám, chất vấn, kiến nghị làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với cơ quan lãnh đạo các cấp có liên quan. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được pháp luật bảo vệ.

3. Tích cực tham gia cùng với các đại biểu trong ban chuyên trách Hội Đồng Nhân Dân thường xuyên xuống các địa bàn trọng điểm, cơ sở quần chúng các Huyện, Thị, Thành phố. Nhất là những huyện vùng sâu, vùng xa biên giới, những nơi còn nhiều khó khăn về đời sống, kinh tế, văn hóa của đồng bào cử tri để khảo sát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và giải pháp tích cực làm tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Nhà Nước từ trung ương đến cơ sở xã, phường để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Xóa bỏ dần khoảng cách hạn chế còn tồn tại về hưởng thụ lợi ích vật chất tối thiểu giữa nông thôn và thành thị. Bản thân thiết nghĩ có thực hiện đưa được đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân cử tri bằng hành động lợi ích thiết thực, cụ thể thì mới có thể dễ dàng từng bước làm chuyển biến nhận thức của người dân, mạnh dạn phát huy vai trò quyền làm chủ trong xây dựng chính quyền cơ sở hướng cử tri một lòng tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào Nhà nước, vào người mà mình đã tin tưởng đặt vào vị trí đại biểu dân cử. Vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo. Hỗ trợ kinh phí, vật chất cho bà con cử tri, họ đạo được phát huy quyền dân chủ trong xây dựng và phát triển nhà thờ, thánh thất, tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng theo quy định pháp luật.
4. Tháng hai năm 2020, Hòa Thành được nhà nước công bố thành lập Thị Xã, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được nâng cấp, các hoạt động thương mại, dịch vụ chuyển biến, thị trường hàng hóa ổn định....Đơn vị bầu cử số 2 có một phường Long Thành Bắc và 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới đó là Trường Hòa, Trường Đông và Trường Tây. Tuy nhiên, đời sống nhân dân vẫn còn tương đối khó khăn nhiều mặt như: Nhà ở cho người nghèo, thu nhập việc làm chưa ổn định, cơ sở y tế còn thiếu phương tiện khám chữa bệnh, tư liệu sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư đúng mức theo nhu cầu phát triển. Tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, ma túy vẫn còn tồn tại... Vì vậy, nếu bản thân được bầu trúng cử vào đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh. Trên cương vị là chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ, Phó chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch của Tỉnh, tôi xin hứa quyết tâm sẽ đồng hành cùng với các cấp, chính quyền đoàn thể địa phương và nhân dân cử tri từng bước tháo gỡ mọi vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống nhân dân vừa nêu cụ thể: Trực tiếp tham gia và vận động các nhà Doanh Nghiệp là hội viên đóng góp tích cực vào việc xây dựng nhà chính sách, nhà đại đoàn kết cho người dân nghèo neo đơn, Bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở không chỉ ở địa bàn đơn vị ứng cử mà cả địa bàn trên tỉnh nhất là ở

các huyện biên giới vùng sâu, vùng xa . Phát triển, mở rộng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động ổn định thu nhập nâng cao đời sống kinh tế của người dân, phối hợp vận động, đóng góp kinh phí cùng với các tổ chức xã hội, cá nhân tổ chức ra các dịch vụ dạy nghề có hiệu quả, thu phí thấp thậm chí miễn phí cho các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên lao động nghèo ở vùng nông thôn ngoại thị để các em có nghề nghiệp ổn định lâu dài, cải thiện đời sống bản thân và gia đình, góp phần cùng với đoàn thể địa phương thực hiện giải pháp kéo giảm tình hình tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, ma túy, bạo hành gia đình, đua xe.... Từng bước ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Bản thân đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đoàn Thể, các Mạnh Thường Quân tiếp tục thực hiện nguyện vọng mua sắm ô tô đặc chủng cứu thương để triển khai tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng” nhằm vận chuyển đưa rước bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chuyển đi chuyển về từ bệnh viện trong ngoài tỉnh, hoặc ứng cứu kịp thời các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường. Số lượng hiện nay đã có 10 chiếc, trong tương lai sẽ có thêm hàng chục chiếc để có thể đáp ứng nhu cầu cần thiết trên các Huyện, Thị, Thành Phố trong tỉnh.(Số điện thoại: 0823999115 - 24/24)
- Trong tương lai khi đại dịch Covid bị khống chế quan hệ xuất nhập khẩu giữa các nước trong khu vực hoạt động trở lại. Bản thân sẽ cùng với các tổ chức, cá nhân có dịp ra nước ngoài, đến các viện , các tổ chức Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Thống Nông Nghiệp xin liên hệ làm thủ tục nhập nguyên liệu, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp... Để hỗ trợ đầu tư có hiệu quả cho nông dân tập trung, thâm canh vào các loại cây chủ lực như măng cầu, mía, mì...Góp phần cải thiện nâng cao đời sống nông dân, xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững.
- Các Huyện, Thị, Thành Phố trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có các xã nông thôn mới ở Thị Xã Hòa Thành đều có các sản phẩm, làng nghề chủ lực như: Măng cầu, bánh tráng, đan lát mây tre, lá. Các địa điểm du lịch trong tỉnh thu hút như: Hồ Dầu Tiếng, Núi Bà, Tòa Thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát....Là điều kiện để phát triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ẩm thực, vui chơi giải trí, sinh thái, tâm linh...Thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan tạo nguồn thu nhập và giải quyết công ăn việc làm không ít cho nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Do đó, trên cương vị là phó chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Tỉnh, bản thân sẽ ra sức phấn đấu làm tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng hành cùng các Hội Viên Hiệp Hội tận dụng khai thác triệt để tiềm năng đặc thù của ngành du lịch địa phương như: Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đến các điểm du lịch trong huyện, thị, tổ chức các tua, tuyến du lịch chuyên nghiệp cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, mở các lớp đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp phục vụ du lịch cho con em ở địa phương để các em vừa có việc làm vừa lại có thu nhập tại nơi mình ở.

5. Vận động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, nhà trường phổ thông trung học trên các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, hằng năm tổ chức các buổi hướng nghiệp cho các em là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi vào các trường đại học có sự lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực học tập và điều kiện kinh tế gia đình, để trong tương lai khi ra trường các em sẽ có việc làm ổn định không sợ bị thất nghiệp do định hướng sai ngành nghề đào tạo, sẽ gây tổn kém công sức, thời gian, tiền bạc của phụ huynh... Tiếp nhận, giới thiệu cho các em vào những Doanh Nghiệp hội viên trong tổ chức Hội Doanh Nhân Trẻ sau khi các em đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định kịp thời. Nhằm chia sẻ bớt khó khăn đối với bà con nhân dân cử tri có con em đang là học sinh, sinh viên.

Tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ cho các em có trình độ đào tạo đại học, cao học có chí lập nghiệp, có việc làm ổn định tại địa phương và tương lai sẽ trở thành nhà Doanh Nghiệp trẻ, góp phần phát triển, kế thừa đội ngũ Doanh Nhân trẻ tỉnh nhà.

Trên đây là nội dung cơ bản chương trình hành động của bản thân tôi, nếu được nhân dân cử tri quan tâm, xem xét tín nhiệm bỏ phiếu trúng cử. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, đúng nội dung chương trình hành động đã được trình bày trong suốt quá trình nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời ra sức học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức bản thân để luôn xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Cuối cùng, xin chúc Cô, Bác, Anh, Chị, Em cử tri có thật nhiều sức khỏe, thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác, lao động sản xuất.

Người trình bày

Ngô Trần Ngọc Quốc